

Số: 155/BC-UBND

An Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023

Thực hiện Công văn số 442/BKHĐT-ĐKKD ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo như sau:

#### I. Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo quán triệt đầy đủ nội dung Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang theo Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ. Đồng thời, triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó chú trọng việc tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết quả đăng ký doanh nghiệp năm 2023 như sau:

Số doanh nghiệp đăng ký mới là 940 doanh nghiệp (DN) và 826 Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh (ĐVTT) đăng ký hoạt động, với tổng số vốn đăng ký là 7.907 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022 số DN đăng ký tăng 6,94 % (tương đương 62 DN) và số ĐVTT đăng ký hoạt động giảm 9,03% (tương đương 82 ĐVTT), vốn đăng ký giảm 24,57% (tương đương 2.575 tỷ đồng). Số DN hoạt động trở lại là 239 DN và 112 ĐVTT hoạt động trở lại. So với cùng kỳ năm 2022 số DN hoạt động trở lại giảm 10,49% (tương đương 28 DN) và số ĐVTT hoạt động trở lại tăng 53,42% (tương đương 39 ĐVTT). Số DN hoàn tất thủ tục giải thể là 168 DN và chấm dứt hoạt động 341 ĐVTT. So với cùng kỳ năm 2022 số DN hoàn tất thủ tục giải thể giảm 6,15% (tương đương 11 DN) và số ĐVTT chấm dứt hoạt động tăng 15,99% (tương đương 47 ĐVTT). Số DN đăng ký tạm ngừng hoạt động là 382 DN và 135 ĐVTT. So với cùng kỳ năm 2022, số DN đăng ký tạm ngừng tăng 7,61% (tương đương 27 DN), số ĐVTT đăng ký tạm ngừng hoạt động giảm 6,25% (tương đương 18 ĐVTT). Lũy kế đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 6.204 DN và 4.565 ĐVTT đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 72.322 tỷ đồng; 299 DN và 133 ĐVTT tạm ngừng hoạt

động có thời hạn, với tổng vốn đăng ký là 1.83 tỷ đồng và 1.512 DN bỏ địa chỉ kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 14.709 tỷ đồng.

Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 02 Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Thông qua Hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận được nhiều ý kiến từ phía cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhiều kiến nghị, vướng mắc đã được làm rõ giải quyết ngay tại Hội nghị, đối với các kiến nghị có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan có trách nhiệm giải quyết trả lời theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt theo Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 01/06/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Tổ công tác đặc biệt về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang. Đến nay, thông qua Tổ công tác đặc biệt đã tiếp nhận và xử lý nhiều vấn đề góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Tổ công tác này.

## **II. Tình hình thực hiện phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập**

### **1. Về trao đổi, cung cấp và công khai thông tin doanh nghiệp**

#### **a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

Với chức năng là đầu mối cung cấp, công khai thông tin đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin doanh nghiệp thành lập mới, đăng ký thay đổi, bổ sung, đăng ký giải thể, đăng ký tạm ngừng cho các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để phối hợp quản lý nhà nước về doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, các thông tin về đăng ký doanh nghiệp được đăng tải đầy đủ, công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh,... Kịp thời cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị (Công an, Hải quan, Tòa án, Thi hành án, Thuế) phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

#### **b) Các Sở, ban ngành liên quan**

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của các Sở ban ngành, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát và gửi văn bản đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trong trường hợp phát hiện có doanh nghiệp vi phạm. Đối với các doanh nghiệp hoạt động theo luật chuyên ngành các cơ quan quản lý định kỳ công khai các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và các điều kiện kinh doanh theo quy định.

c) Kết quả thực hiện công khai thông tin về xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế và các cơ quan chức năng khác.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công khai thông tin về doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cục thuế tỉnh cập nhật các chính sách thuế mới lên trang thông tin điện tử Cục thuế tỉnh An Giang,... các thông báo vi phạm, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp được gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến vi phạm của doanh nghiệp.

Đối với công khai thông tin doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về thuế của Cục thuế được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và danh sách được gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; thông tin công khai trên trang thông tin điện tử ngành thuế, phương tiện truyền thông đối với các trường hợp cưỡng chế nợ thuế, đình chỉ sử dụng hóa đơn, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật thuế, Luật Quản lý thuế.

## **2. Về việc phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các cơ quan trên địa bàn tỉnh, thành phố.**

a) Kết quả phối hợp xây dựng, xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của tỉnh.

Tình hình triển khai và kết quả công tác phối hợp trong việc xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và kế hoạch kiểm toán:

- Thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp ban hành kèm Quyết định số 1989/QĐ-UBND 14/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh có Công văn số 517/TTT-KT ngày 11/10/2022 hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 gửi các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Thanh tra tỉnh đã tổng hợp, xử lý chồng chéo giảm 170 trường hợp chồng chéo, trùng lặp; đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 phê duyệt Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang với tổng số 1.481 doanh nghiệp

- Việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Theo đề nghị của các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thanh tra tỉnh đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

+ Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm

2023 trên địa bàn tỉnh An Giang: điều chỉnh giảm 87 doanh nghiệp, điều chỉnh tăng 49 doanh nghiệp.

+ Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh (lần 2) Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang: điều chỉnh giảm 43 doanh nghiệp, điều chỉnh từ thanh tra sang kiểm tra 04 doanh nghiệp, điều chỉnh thời gian tiến hành 06 doanh nghiệp. Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang sau điều chỉnh là 1.400 doanh nghiệp.

b) Kết quả tổ chức, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Trong năm 2023, các đơn vị đã tiến hành 920 cuộc thanh tra, kiểm tra với 1.493 doanh nghiệp, trong đó: theo kế hoạch 666 cuộc với 1.176 doanh nghiệp; đột xuất 254 cuộc với 317 doanh nghiệp, cụ thể:

- Thanh tra theo kế hoạch:

+ Liên ngành: 06 cuộc với 25 doanh nghiệp.

+ Đơn vị tự thực hiện: 54 cuộc với 189 doanh nghiệp.

- Thanh tra đột xuất do đơn vị tự thực hiện: 04 cuộc với 49 doanh nghiệp.

- Kiểm tra theo kế hoạch:

+ Liên ngành: 54 cuộc với 91 doanh nghiệp.

+ Đơn vị tự thực hiện: 552 cuộc với 871 doanh nghiệp.

- Kiểm tra đột xuất:

+ Liên ngành: 05 cuộc với 04 doanh nghiệp .

+ Đơn vị tự thực hiện: 245 cuộc với 264 doanh nghiệp.

Qua thanh tra, kiểm tra các đơn vị đã ban hành 669 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 17.068 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách 13.946 triệu đồng (đạt 82%). Một số nội dung các vi phạm chủ yếu:

- Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: vi phạm quy định về nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa và vi phạm về hàng hóa có chất lượng không phù hợp với hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở.

- Lĩnh vực Lao động: Doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (chưa huấn luyện an toàn lao động; trang bị bảo hộ lao động chưa đầy đủ; chưa quan trắc môi trường, khám sức khỏe định kỳ chưa đầy đủ), pháp luật lao động (chưa thiết lập sổ quản lý lao động; chưa ký kết hợp đồng lao động; chưa báo cáo tai nạn lao động, chưa xây dựng nội quy lao động, chưa xây dựng thang bảng lương), bảo hiểm xã hội (tham gia chưa đủ số người thuộc diện tham gia, chậm nộp bảo hiểm xã hội), công đoàn (chưa thành lập công đoàn, chưa đóng đủ kinh phí công đoàn).

- Lĩnh vực Nông nghiệp: Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; kinh doanh thuốc thú y thủy sản có nhãn ghi thông

tin không đúng bản chất, không đúng sự thật; buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng; sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; không ghi, lưu giữ hồ sơ sản xuất kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn sinh học (từ 05 sản phẩm đến dưới 10 sản phẩm); không đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan có thẩm quyền.

- Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất theo quy định; tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép; sử dụng đất không đúng mục đích.

- Lĩnh vực Y tế: Biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật và không thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Bán thuốc thuộc danh mục thuốc dạng phối hợp có dược chất gây nghiện cho cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giao, nhận thuốc phải kiểm soát đặc biệt không đúng quy định của pháp luật.

- Lĩnh vực Quản lý thị trường: Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Vi phạm nhãn hàng hóa, không thực hiện niêm yết giá.

- Lĩnh vực Thuế: kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, kê khai sai số thuế đầu vào được khấu trừ; hạch toán chi phí không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; kê khai chi phí không phục vụ sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Công an tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp:

+ Phối hợp các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với 11 doanh nghiệp và 38 cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đối với 07 phương tiện ghe cào khai thác thủy sản trên các tuyến sông, rạch thuộc địa bàn Long Xuyên, Chợ Mới và Châu Thành; kiểm tra và thu thập thông tin, tài liệu của 07 doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ công tác nghiệp vụ. Qua đó, đoàn đã tiến hành lấy 43 mẫu thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thủy sản để kiểm tra chất lượng; phát hiện tại hộ kinh doanh Sáu Cán (Núi Sam, Châu Đốc) có 29 chai thuốc trừ cỏ nghi vấn chứa hoạt chất 2.4D (ngoài Danh mục thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam) có nguồn gốc từ Campuchia. Đoàn đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong số hàng hóa và ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 4.400.000 đồng. Phát hiện 01 trường hợp ngư dân dùng công cụ kích điện để khai thác thủy sản; 03 trường hợp sử dụng đáy lưới có mắt lưới nhỏ hơn quy định; đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, tuyên truyền việc chấp hành các quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ngư dân hiểu, tự giác giao nộp 01 Dinamo phát điện, dây điện, phần lưới sai quy định. Các đơn vị được kiểm tra còn lại chấp hành tốt quy định của pháp luật.

+ Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tiến hành kiểm tra công tác việc chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu năm 2023, thời gian từ 29/8 - 15/9/2023. Kết quả kiểm tra 13 Công ty, doanh nghiệp, qua đó đã lập biên bản nhắc nhở yêu cầu các Công ty, doanh nghiệp khắc phục những thiếu sót mà đoàn đã chỉ ra. Ngoài ra, phối hợp kiểm tra, xử lý các vụ việc như: Vụ chiếm đất công, xây dựng và hoạt động trái phép của Công ty TNHH đầu tư Đông Dương, Cơ sở kinh doanh Lê Văn Ghi và hộ ông Nguyễn Văn Túc; vụ xây cất, lấn, chiếm trên phần đất công tại khu vực cửa khẩu Tịnh Biên của Công ty cổ phần Nông nghiệp Lamcofood; việc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngọc Hùng đề nghị di dời cát san lấp ra khỏi KCN Xuân Tô. Đến nay, các vụ việc trên tiếp tục được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm không để xảy ra mất an ninh trật tự tại địa bàn.

+ Tổ chức soát xét, thẩm định, đánh giá và ra quyết định cấp mới, cấp đổi 03 giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho 03 doanh nghiệp; cấp đổi 02 giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC cho 03 doanh nghiệp. Tổng số cuộc kiểm tra PCCC theo kế hoạch được duyệt: 3.742 cuộc với 1.462 doanh nghiệp. Trong đó, kiểm tra liên ngành là 14 cuộc với 14 doanh nghiệp. Qua đó, lập biên bản hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp an toàn và khắc phục sơ hở thiếu sót về PCCC trong quá trình hoạt động, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 44 doanh nghiệp với số tiền 139.400.000 đồng.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tổ chức đã kiểm tra 1.268 cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, phát hiện 135 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 662,4 triệu đồng.

c) Việc xử lý chồng chéo với các cơ quan, đơn vị khác trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Trong năm, có 13 trường hợp chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra:

- Sở Công Thương: 02 doanh nghiệp, trùng lặp với Cục Quản lý thị trường (Đội quản lý thị trường số 5), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 05 doanh nghiệp, trùng lặp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Kiểm soát môi trường và Đoàn liên ngành của UBND huyện Châu Phú.

- Sở Khoa học và Công nghệ: 02 doanh nghiệp, trùng lặp với Cục Quản lý thị trường (Đội quản lý thị trường số 4 và Đoàn thanh tra liên ngành của Cục).

- Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch: 01 doanh nghiệp, trùng lặp với Đoàn liên ngành của UBND huyện Chợ Mới.

- Cục Quản lý thị trường: 03 doanh nghiệp, trùng lặp với Cục Thuế tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khi phát hiện có chồng chéo, các đơn vị đã chủ động điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra, kiểm tra để đảm bảo nguyên tắc mỗi doanh nghiệp chỉ được thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần trong năm.

### **3. Trách nhiệm của các cơ quan trong phối hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp**

Cơ quan đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tiếp nhận thông tin, yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan về vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện đăng nhập hệ thống Hậu kiểm đăng ký doanh nghiệp, xử lý theo quy trình đối với các doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của Cơ quan Thuế và Hải Quan cụ thể: Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp là 514 trường hợp; Ban hành thông báo vi phạm thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ĐVTT đối với 425 doanh nghiệp; Ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 164 doanh nghiệp.

### **4. Phối hợp xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện**

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của ngành, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát và gửi văn bản đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trong trường hợp phát hiện có doanh nghiệp vi phạm. Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật chuyên ngành, các cơ quan quản lý chuyên ngành định kỳ công khai các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và các điều kiện kinh doanh. Trong năm 2023, không phát sinh trường hợp các cơ quan quản lý chuyên ngành gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư do vi phạm điều kiện kinh doanh. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địa bàn cho cơ quan công an trong và ngoài tỉnh để phục vụ cho công tác điều tra.

## **III. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị**

### **1. Khó khăn, vướng mắc**

Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống Thuế chưa kịp thời đồng bộ thời tình trạng pháp lý gây mất thời gian, công sức cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp chấm dứt/giải thể doanh nghiệp (doanh nghiệp có bản giấy đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng hệ thống thuế chưa kịp thời ghi nhận). Hệ thống quản lý doanh nghiệp sau đăng ký chạy rất chậm gây ức chế và làm mất thời gian cho cán bộ xử lý.

Thông tin nội dung đăng ký doanh nghiệp đã được cập nhật và công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên đến nay chưa có quy định cụ thể về việc tích hợp và chia sẻ thông tin của các cơ quan quản lý chuyên ngành về: tình hình quản lý, cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối

với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; tình hình quản lý về nhân thân đối với người quản lý doanh nghiệp của cơ quan công an,...

Cơ quan quản lý thuế chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý thuế trước khi đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ĐVTT dẫn đến áp lực rất lớn cho Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ĐVTT theo đề nghị của các cơ quan quản lý thuế cũng rất khó thực hiện đối với các doanh nghiệp có giải trình theo quy định tại Khoản 3 Điều 75 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ vì do chưa có quy định về tiêu chí, nội dung, căn cứ...như thế nào là giải trình “chấp thuận” hoặc “không được chấp thuận”.

Việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trong thời gian qua đã tạo thuận lợi, giảm chi phí, giảm thời gian đi lại, chờ đợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc này cũng phát sinh rất nhiều trường hợp người nộp hồ sơ sử dụng công nghệ cắt, dán chữ ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhưng chưa có công nghệ, biện pháp để phát hiện và xử lý các trường hợp này, cũng như cơ sở pháp lý để từ chối khi phát hiện hồ sơ có sử dụng công nghệ cắt, dán chữ ký.

Cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp của các Sở, ngành còn ít và chưa được bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nên chưa phát huy hiệu quả trong công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

## **2. Kiến nghị**

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nâng cấp tốc độ đường truyền để tăng tốc độ xử lý đối với hệ thống quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; Giải pháp, công nghệ phát hiện việc cắt, dán chữ ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhằm hạn chế số lượng doanh nghiệp “giả mạo” khi đăng ký thành lập.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, dữ liệu kết quả kinh doanh của doanh nghiệp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, Bảo hiểm xã hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm triển khai việc chia sẻ kết nối chia sẻ, kết nối thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với các trường hợp cá nhân khi đăng ký thành lập mới, để thuận lợi trong việc xác định cá nhân không có quyền thành lập doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ban hành quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và pháp luật chuyên ngành để các địa phương làm cơ sở sửa đổi, bổ sung



quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hiện nay.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xin báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- UBND tỉnh: CT và các PCT (để b/c);
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P. KTN;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Phước**